

Số: /BC-HĐND

Bình Dương, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế-Ngân sách được giao chủ trì phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trên cơ sở Báo cáo số 381/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, tổng hợp báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách thay mặt Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

A. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

Trong năm 2023, kinh tế xã hội tỉnh diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, đã có tác động tiêu cực nhất định, cả trực tiếp và gián tiếp đến tình hình kinh tế của tỉnh. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự chủ động, tích cực và giám sát chặt chẽ, hiệu quả của HĐND tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát của UBND tỉnh; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực, đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực, an sinh xã hội được chăm lo, đảm bảo.

Đến nay đã có 24/35 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (năm 2022 đạt và vượt 29/34 chỉ tiêu). Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh và nhấn mạnh một số nội dung sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về kinh tế

Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, ngay từ những tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ; các sở, ban ngành, địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, quyết liệt thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch. Đồng thời, tỉnh còn tổ chức nhiều hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn,

vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi; thành lập nhiều tổ tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động nhất là vướng mắc trong đầu tư công, thị trường bất động sản, đây là điểm sáng của tỉnh. Song hành, HĐND tỉnh đã chủ động, linh hoạt trong hoạt động, ngoài kỳ họp thường lệ còn tổ chức kỳ họp chuyên đề hoặc thông qua nghị quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết nhằm kịp thời giải quyết nhiệm vụ cấp bách trong phát triển kinh tế của địa phương. Kết quả tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước phục hồi tích cực qua từng tháng, từng quý và đạt nhiều kết quả khả quan, cơ bản đạt mục tiêu tổng quát đã đề ra.

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) có sự chuyển biến tích cực, quý sau cao hơn quý trước¹; mặc dù tốc độ tăng trưởng 5,97% chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra là 8,5% - 8,7%, thấp hơn năm 2022² nhưng so với tốc độ tăng trưởng của cả nước và các tỉnh, thành lân cận thì mức tăng trưởng này khá tích cực³. Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của toàn nền kinh tế, chiếm 66,17% cơ cấu và đóng góp 69,4% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm; khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ, khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. GRDP bình quân đầu người ước đạt 172 triệu đồng. Hoạt động xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn duy trì được xuất siêu ở mức 8,7 tỷ đô la Mỹ.

Ngay từ những tháng đầu năm 2023, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, có nhiều giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là các vướng mắc liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; thành lập Ban chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án phát triển đô thị, dự án bất động sản, khu công nghiệp và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Trong năm 2023 đã có 5.766 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng số vốn đăng ký là 43.155,9 tỷ đồng⁴; có 564 doanh nghiệp giải thể với số vốn 4.454,2 tỷ đồng⁵.

Thương mại và dịch vụ phục hồi nhanh, các hoạt động dịch vụ, vui chơi giải trí diễn ra sôi động, nguồn cung hàng hóa dồi dào, tuy nhiên, giá nguyên vật liệu đầu vào có nhiều biến động, giá nhiều loại hàng hoá, dịch vụ vẫn còn đang ở mức cao và tạo áp lực lên năng lực chi tiêu cá nhân.

Trong năm 2023, tỉnh có nhiều giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, như: ban hành Chỉ thị tăng cường trong thực hiện kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phát động phong trào thi đua “đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023” từ tỉnh đến cấp huyện; đã tháo gỡ các vướng mắc trước đây như về di dời lưới điện, cũng như hoàn thiện pháp lý về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, ủy quyền cho UBND cấp huyện thẩm định và phê duyệt giá bồi

¹ Quý I tăng 1,15%, quý II tăng 5,73%, quý III tăng 7,51%, quý IV tăng 8,79% so với cùng kỳ.

² Năm 2022 tăng 8,01%.

³ Cả nước (5%), Thành phố Hồ Chí Minh (5,8%), Đồng Nai (5,55%), Vũng Tàu (1,31%).

⁴ Tăng 3,6% về số lượng và tăng 21,9% về số vốn so với cùng kỳ.

⁵ Tăng 25,1% về số lượng và tăng 58,9% số vốn giải thể so với cùng kỳ.

thường, tháo gỡ điểm nghẽn trước đây...các công trình đầu tư trọng điểm được theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện hàng tuần, đặc biệt một số công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thực hiện và khởi công trong năm 2023.

Năm 2023, vốn kế hoạch đầu tư công 21.817 tỷ 939 triệu đồng⁶, cao hơn 2,5 lần vốn đầu tư công năm 2022. Tính đến ngày 30/11/2023, giá trị giải ngân 14.047 tỷ 114 triệu đồng, đạt 64,4% kế hoạch tỉnh giao và đạt 115,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giá trị giải ngân cao hơn khoảng 9.897 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022⁷. Ước cuối năm 2023, tỷ lệ giải ngân đạt 95,2%. Đối với nguồn vốn kế hoạch kéo dài năm 2022 sang năm 2023 là 520 tỷ 968 triệu đồng, giá trị giải ngân là 481 tỷ 564 triệu đồng, đạt 92,4% kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 99,7%. Mặc dù năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức trong đầu tư công nhưng với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đã mang lại kết quả khá khả quan.

Trong lĩnh vực tài chính ngân sách, các giải pháp khai thác nguồn thu được tập trung thực hiện, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phân đầu đạt 98% dự toán HĐND tỉnh giao. Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nhu cầu chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Các tổ chức tín dụng tiếp tục hoạt động có hiệu quả, trong năm diễn biến lãi suất huy động và lãi suất cho vay có nhiều biến động nhưng đến nay đã hạ nhiệt, nợ xấu nằm trong giới hạn cho phép dưới 3%. Đến nay, đã thu hút cả trong và ngoài nước trên 3 tỷ đô la Mỹ (76.000 tỷ đồng) vốn đăng ký kinh doanh trong nước và 1,3 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, đến cuối năm có thể thu hút xấp xỉ 2 tỷ đô la Mỹ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 11% so với năm 2022.

Công tác quy hoạch, phát triển đô thị được quan tâm đẩy mạnh; đẩy nhanh tiến độ lập và trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị, quy hoạch tỉnh; tỉnh cũng đã từng bước tháo gỡ các vướng mắc và giải quyết các tồn tại của các dự án nhà ở thương mại, khu tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn; các công trình trọng điểm, mang tính kết nối được tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp 4.0 được đẩy mạnh và đạt nhiều thành tựu đáng kể, vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương đã được cộng đồng thông minh thế giới (ICF) vinh danh trở thành cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu năm 2023 (Top 1 ICF 2023). Đã thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore tại Bình Dương, làm nền tảng để từng bước cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm thực hiện, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng, người nhận đất tái định cư được đẩy mạnh,

⁶ Vốn ngân sách trung ương 3.142 tỷ 500 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương: 18.675 tỷ 439 triệu đồng.

⁷ 4.719 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch HĐND tỉnh giao và đạt 46,5% kế hoạch Thủ tướng Chính Phủ giao.

đáp ứng kịp thời nhu cầu về quyền sử dụng đất cho người dân. Đã chấn chỉnh ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 9 huyện, thị xã, thành phố ngay từ những tháng đầu năm, khắc phục hạn chế chậm trễ như trước đây.

Nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, từng bước chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, cơ cấu lại theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 97% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

2. Về văn hóa - xã hội

Công tác an sinh, phúc lợi xã hội, các chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, người nghèo tiếp tục được các cấp, các ngành và các đoàn thể quan tâm chăm lo, thực hiện tốt và chu đáo⁸. Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, trên cơ sở chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã phê duyệt số liệu hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn của Trung ương và của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025⁹ làm cơ sở nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách đặc thù của địa phương, góp phần thực hiện tốt phương châm gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giúp người dân giảm bớt khó khăn và có điều kiện vươn lên trong cuộc sống¹⁰. Hệ sinh thái, cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, việc thực hiện chi trả chế độ không dùng tiền mặt cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội từng bước được hoàn thiện và đạt nhiều kết quả tích cực¹¹. Trước tình hình kinh tế khó khăn, tỉnh đã có nhiều chương trình hỗ trợ, tặng quà, thăm hỏi, động viên người lao động, doanh nghiệp và đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kết nối cung - cầu lao động, dạy nghề, hỗ trợ người lao động tìm việc làm, thể hiện sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ với người lao động, doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh; giải quyết kịp thời các chính sách bảo hiểm xã hội cho lao động¹² và thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời xử lý các vụ việc tranh chấp lao động tập thể (*số vụ giảm 59% so cùng kỳ*).

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và áp dụng các mô hình hoạt động hiệu quả nâng cao hơn nữa chất lượng

⁸ Chi hơn 846 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán năm 2023, dịp Lễ 27/7, trung thu. Tổng chi chăm lo Tết là 793 tỷ đồng (trong đó ngân sách nhà nước 255 tỷ đồng), tăng 5% so với Tết 2022; Mặt trận tổ quốc VN tỉnh và các đoàn thể huy động được 120 tỷ chăm lo cho khoảng 200 ngàn người. Phiên chợ 0 đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức và duy trì hàng tháng.

⁹ Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của Trung ương cuối năm 2022 và chuẩn nghèo Bình Dương đầu giai đoạn 2023 - 2025.

¹⁰ Toàn tỉnh đầu năm có 5.971 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Trung ương và của tỉnh, chiếm tỷ lệ 1,54% (trong đó hộ nghèo theo chuẩn của Trung ương là 2.326 hộ, chiếm tỷ lệ 0,6%; cuối năm 2023 còn 5.072 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,28%; giảm 227 hộ cận nghèo, tỷ lệ 0,40%).

¹¹ Đến nay, đã thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên không dùng tiền mặt thông qua thẻ ATM cho 30.553 đối tượng, chiếm tỷ lệ 70,5%.

¹² Ước tạo việc làm tăng thêm cho 25.742 người (đạt 73,5% kế hoạch). Tiếp nhận và giải quyết hơn 1,3 triệu hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

dạy và học trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình và học sinh xếp loại khá, giỏi đều tăng so với năm học 2021-2022. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tỉnh tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp đạt 99,75%, điểm trung bình chung các môn thi xếp hạng 02/63 tỉnh, thành phố. Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo¹³. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kho học liệu số vào hoạt động dạy - học được ngành tiếp tục chú trọng thực hiện song song với áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh bảo đảm hoàn thành chương trình theo kế hoạch năm học đã đề ra. Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho hệ thống giáo dục ngoài công lập phát triển, góp phần đáng kể vào việc chia sẻ cùng cơ sở giáo dục công lập trong giải quyết nhu cầu trường lớp cho số lượng học sinh gia tăng hàng năm tại một số địa phương¹⁴.

Dù còn nhiều khó khăn về nhân lực, vật lực từ tuyến tỉnh đến cơ sở, ngành Y tế đã có nhiều nỗ lực tiếp tục tập trung thực hiện nhiều giải pháp đáp ứng cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trong nhân dân; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục trong mua sắm, đấu thầu thuốc, song song với việc rà soát, điều chuyển sử dụng các nguồn thuốc, vật tư phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế công lập trong phục vụ khám, chữa bệnh. Công tác phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm được chủ động thực hiện ngay từ đầu năm, đảm bảo cơ sở hóa chất phòng dịch¹⁵. Tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu trang thiết bị và đội ngũ nhân lực đưa Bệnh viện 1.500 giường vào vận hành và hoạt động. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh được quan tâm. Tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

Các hoạt động thông tin, văn hóa, văn nghệ được tổ chức với hình thức, nội dung đổi mới, phong phú, đa dạng cơ bản đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và thông tin của người dân. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử tiếp tục được quan tâm¹⁶. Hoạt động thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều bộ môn thi đấu đạt giải vô địch và huy chương

¹³ Trên địa bàn tỉnh có thêm 19 công trình trường công lập được hoàn thành (gồm: xây mới, nâng cấp, cải tạo) với số phòng học tăng thêm trong năm học mới là 337 phòng.

¹⁴ Số lượng các cơ sở giáo dục ngoài công lập đầu năm 2023 là 336 cơ sở, chiếm tỷ lệ 46,47% (vượt 37,72 % so với mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ 8,75% vào năm 2020; vượt 32,97% so với mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ 13,5% vào năm 2025 theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025).

¹⁵ Ghi nhận 02 ca đậu mùa khi; 2.108 ca mắc số xuất huyết (giảm 82%), 5.164 ca mắc tay chân miệng (tăng gần gấp 2 lần so cùng kỳ).

¹⁶ Tổ chức trưng bày chuyên đề “Hình ảnh và hiện vật của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nguyễn Minh Triết, giai đoạn 2006 - 2011”. Tổ chức Lễ công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Kỳ yên đình Dì An” tại đình Dì An; xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Mã 35 (phường Tân Bình, thành phố Dĩ An) và Đình Tương Bình Hiệp (phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một), nâng tổng số di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh lên 66 di tích: 13 di tích cấp quốc gia, 53 di tích cấp tỉnh.

thể giới¹⁷ đã góp phần vinh danh, khẳng định và nâng cao vị thế của thể thao tỉnh Bình Dương nói riêng và thể thao Việt Nam trên trường quốc tế¹⁸. Công tác xúc tiến, quảng bá và thông tin du lịch tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều khởi sắc, thu hút nhiều lượt khách đến tham quan, du lịch kết hợp tham dự các chương trình, hội nghị, sự kiện lớn quy mô quốc tế, đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, chính sách, sự kiện chính trị, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh được thực hiện kịp thời, đúng định hướng. Hạ tầng thông tin, truyền thông tiếp tục được đầu tư, phát triển đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động chuyển đổi số, phát triển dữ liệu số, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Xây dựng, hình thành, kết nối và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung tại Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh tỉnh (IOC), để phục vụ cho việc khai thác, sử dụng điều hành của chính quyền địa phương; thành lập trung tâm IOC các huyện, thị xã, thành phố; ra mắt và sử dụng ứng dụng Bình Dương số trong cập nhật thông tin, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh¹⁹, thực hiện thí điểm áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính²⁰, các tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt ở các địa phương; thành lập và phát huy hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng trên toàn tỉnh.... Qua đó, góp phần tăng tính tương tác giữa người dân với chính quyền song song với phục vụ hiệu quả chính quyền số và đô thị thông minh tỉnh Bình Dương theo hướng tối ưu hóa trên tinh thần công khai minh bạch, hiệu lực và hiệu quả.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, TỒN TẠI

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội cũng nhất trí với Ủy ban nhân dân tỉnh về những khó khăn, hạn chế đã nêu trong báo cáo. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh lưu ý một số khó khăn, hạn chế như sau:

1. Trong số 35 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được thông qua tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND, có 11 chỉ tiêu²¹ chưa đạt mục tiêu nghị quyết, đề nghị UBND tỉnh cần đánh giá cụ thể hơn về nguyên nhân để xây dựng chỉ tiêu năm

¹⁷ Vô địch thể giới Billiards Carom 3 băng; Vô địch thể giới Muay; 1 HCV, 3 HCB, 1 HCD thể giới môn cờ tướng; 1HCV thể giới môn bi sắt; 1 HCV, 1 HCB thể giới môn thể hình; 1HCV thể giới môn thể hình

¹⁸ Tỉnh tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 đạt nhiều thành tích nổi bật với 09 huy chương các loại (01 HCV, 02 HCB, 06 HCD); đoàn thể thao tỉnh xếp hạng 08/65 đoàn tham dự Đại hội thể thao toàn quốc. Tổ chức thành công 13 giải thể thao cấp tỉnh, Giải Việt dã “Chào năm mới” BTV - Cup Number I lần thứ XXIV; phối hợp tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Công nhân toàn quốc. Tổ chức, phối hợp tổ chức 8 giải thể thao cấp khu vực, toàn quốc, trong đó tỉnh có 2 giải nhất toàn đoàn. Cử 119 đội thể thao tham dự các giải quốc tế, SEA Games 32; quốc gia; cụm, khu vực mở rộng. Kết quả đạt được 560/490 huy chương (146 HCV, 148 HCB, 266 HCD).

¹⁹ Đến nay, hoàn thành thí điểm triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu và cung cấp 1.880 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, huyện, xã; trong đó, có 756 dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình

²⁰ Số dịch vụ công được tích hợp chức năng thanh toán trực tuyến là 1.083 dịch vụ công.

²¹ Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng; GRDP bình quân đầu người; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng; tổng kim ngạch nhập khẩu tăng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tạo việc làm mới trong năm; số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường bệnh Trạm y tế/Phòng khám đa khoa/Phòng khám đa khoa khu vực); tỷ lệ dân cư có bệnh án điện tử.

2024 đảm bảo phù hợp, khả thi, đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

2. Tình hình sản xuất của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, do chịu ảnh hưởng bất lợi của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, một số doanh nghiệp vừa phục hồi sau đại dịch nay phải gặp khó khăn mới, tình trạng thiếu đơn hàng diễn ra phổ biến, phải giảm quy mô sản xuất, cắt giảm giờ làm, người lao động bị cắt giảm giờ làm, tạm dừng hợp đồng lao động, nghỉ việc, mất việc với hơn 127 ngàn lao động bị ảnh hưởng,... đã tác động đáng kể đến đời sống của người dân. Số lượng lao động được tạo việc làm mới chưa đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết.

3. Công tác triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh trong năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số dự án đầu tư công 2023 chậm triển khai, kéo dài, chuyển tiếp, chậm phân loại, rà soát và đánh giá hiệu quả đầu tư gây lãng phí nguồn lực.

4. Thu ngân sách cơ bản đảm bảo dự toán, nhưng thu từ sản xuất dân doanh, thu xuất nhập khẩu giảm so cùng kỳ, công tác triển khai thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất rất chậm nên thu từ đấu giá quyền sử dụng đất 6.710 tỷ đồng đến nay chưa thực hiện được, gây thiếu nguồn lực đầu tư cho dự án, công trình trọng điểm của tỉnh; để đạt nguồn thu theo dự toán HĐND tỉnh phải tăng nguồn thu từ tiền thuê đất của các khu công nghiệp²², các đại biểu HĐND tỉnh cho rằng việc tăng nguồn thu này nhằm đảm bảo đạt dự toán thu ngân sách nhưng vẫn thiếu hụt nguồn chi cho đầu tư đã được dự toán. Đề nghị giải trình thêm về nguồn lực để đảm bảo cho đầu tư các công trình dự án mà HĐND tỉnh đã thông qua, nhất là các công trình trọng điểm.

5. Công tác lập quy hoạch tỉnh còn chậm so với tiến độ Thủ tướng Chính phủ quy định; một số dự án bất động sản có tính chất phức tạp, kéo dài chưa được tháo gỡ những điểm nghẽn, còn nhiều phản ánh kiến nghị cử tri liên quan đến vấn đề này, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu dân cư. Công tác chỉnh trang đô thị còn chưa được đẩy mạnh, tình trạng ngập úng còn diễn ra, một số điểm diễn ra thời gian dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân.

6. Công tác quản lý đất đai tại địa phương còn chưa chặt chẽ, một số thủ tục hành chính về đất đai còn phức tạp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Giá cả hàng hóa nông sản lên xuống thất thường, nhất là trong năm một số mặt hàng nông sản của bà con nông dân khó tiêu thụ được.

7. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, nhân lực y tế (nhất là lực lượng điều dưỡng, hộ sinh) và năng lực điều trị, thái độ phục vụ của

²² Tăng 1.476% so dự toán HĐND tỉnh.

một bộ phận nhân viên y tế dù đã được khắc phục nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, cử tri vẫn còn phản ánh, kiến nghị trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh và yêu cầu hoạt động của ngành. Một số chỉ tiêu của ngành y tế dù đạt nhưng chưa có tính bền vững; có 02 chỉ tiêu chưa đạt so với chỉ tiêu nghị quyết (số giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ dân cư có bệnh án điện tử).

8. Việc xây dựng các Đề án phát triển của các ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo còn chậm phê duyệt nên chưa tạo được nguồn cơ sở dữ liệu chính thức và có tính dự báo trong công tác xây dựng một số chính sách đặc thù quan trọng tạo điều kiện cho các ngành phát triển trong thời gian tới.

9. Tuy ngành Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều nỗ lực trong sắp xếp và tuyển dụng giáo viên nhưng tình trạng thiếu nhiều giáo viên so với định mức theo quy định vẫn còn xảy ra (nhất là giáo viên dạy bộ môn đối với cấp học tiểu học, trung học cơ sở và giáo viên dạy lớp đối với cấp học mầm non). Cơ sở vật chất trường học dù được xây mới và bổ sung hàng năm nhưng chưa đủ đáp ứng và theo kịp sự gia tăng số lượng học sinh ở các cấp học, nhất là ở khu vực thành phố, đô thị.

10. Nhiều thiết chế, di tích văn hóa lịch sử được đầu tư quy mô lớn nhưng chưa được khai thác và phát huy hiệu quả công năng, gây lãng phí; đội ngũ nhân sự còn thiếu, nhất là ở cơ sở. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở một số đơn vị, địa phương vẫn chưa đảm bảo.

B. VỀ GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024 là năm then chốt - năm có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự báo tình hình tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến quá trình phát triển của tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp mà UBND tỉnh nêu ra trong báo cáo; đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, chỉ đạo của trung ương, Ban thường vụ tỉnh ủy, các đề xuất, kiến nghị của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

2. Tiếp tục tập trung chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; khôi phục các thị trường đóng băng, khơi thông các nguồn lực đầu tư, nhất là huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, kịp thời xử lý hiệu quả các vướng mắc về xác định giá đất để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Đồng thời, tăng cường kết nối cung - cầu lao động, tạo nhiều cơ hội việc làm, góp phần thực hiện tốt phương châm gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều hành thu, chi và phân bổ ngân sách theo quy định, đảm bảo thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án tạo nguồn thu từ đất để chi đầu tư phát triển. Tăng cường

thực hiện các nguồn thu từ đây đến cuối năm ngân sách để đảm bảo đạt dự toán năm 2023.

4. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xử lý những tồn đọng tại các khu đô thị, khu dân cư đang gây bức xúc trong nhân dân. Bố trí nguồn lực để tập trung đầu tư chỉnh trang đô thị, quan tâm chỉ đạo giải quyết triệt để các điểm ngập úng tồn tại kéo dài thời gian qua, gây bức xúc trong dân cư.

5. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm; tăng cường công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong đầu tư công, nâng cao hiệu quả, chất lượng trong đầu tư công; phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải và đạt hiệu quả cao.

6. Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng có hiệu quả, đúng qui định về tài nguyên khoáng sản, đất đai; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; có kế hoạch tuyên truyền, triển khai và đảm bảo các điều kiện để thực hiện tốt việc phân loại rác thải đầu nguồn và thu gom, xử lý theo đúng qui định của Luật bảo vệ môi trường;

7. Đẩy nhanh tiến độ thành lập các khu, cụm và sớm hoàn thiện các thủ tục để các khu cụm đi vào hoạt động, tạo điều kiện để thực hiện di dời các doanh nghiệp phía Nam lên phía Bắc; gắn với hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ 4.0, chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển năng lượng tái tạo. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện di dời theo lộ trình kế hoạch đề ra.

8. Cùng với phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ phải hết sức chú ý đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tập trung quy hoạch, đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp nhằm giải quyết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp ổn định và hiệu quả kinh tế cao.

9. Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, tạo nhiều cơ hội việc làm, góp phần thực hiện tốt phương châm gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và các chính sách hỗ trợ của tỉnh trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

10. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 23/11/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã

hội được giao. Đồng thời xem xét đưa chỉ tiêu bảo hiểm xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình HĐND thông qua²³.

11. Tiếp tục nỗ lực, trách nhiệm trong khắc phục vấn đề thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khẩn trương phê duyệt Đề án tổng thể phát triển ngành Y tế, làm cơ sở để đầu tư và phát triển ngành; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và sớm đưa vào vận hành Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường và thực hiện đồng bộ việc tổ chức, sắp xếp ngành theo Đề án được phê duyệt, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân, đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Sớm triển khai những quy định mới của Bộ Y tế về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, và trình HĐND tỉnh quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán BHYT nhưng không phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu và thời điểm thực hiện đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương theo quy định²⁴.

12. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo gắn với các nội dung được định hướng theo Nghị quyết số 81/2023/NQ15 của Quốc hội²⁵ và dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thống nhất khi đưa ra các chỉ tiêu phát triển phù hợp với ngành và địa phương góp phần tạo điều kiện cho ngành phát triển đúng quy hoạch và định hướng, tạo cơ sở quan trọng trong thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

13. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1315/QĐ-TTg ngày 14/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Phong trào “*Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030*”. Sớm xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “*Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030*” trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính²⁶. Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển hệ thống các trường quốc tế chất lượng cao đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội.

14. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác phát triển du lịch của tỉnh theo Đề án, Chương trình đã phê duyệt; xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo có giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc và đặc trưng của Bình Dương góp phần định vị và xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng

²³ Thực hiện theo Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và Chi thị số 36-CT/TU của Tỉnh ủy.

²⁴ Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Trình HĐND tỉnh ban hành quy định giá theo thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

²⁵ Nghị quyết số 81/2023/NQ15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

²⁶ Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “*Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030*”.

theo mục tiêu Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 26/6/2017 của Tỉnh ủy²⁷. Tiếp tục quan tâm đến công tác trùng tu, cải tạo các thiết chế văn hóa đang xuống cấp và có giải pháp sử dụng hiệu quả các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao, trung tâm học tập cộng đồng đã được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ tốt hơn đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, nhất là ở cơ sở.

15. Tiếp tục có phương án rà soát, sắp xếp ưu tiên trong việc đầu tư cho các ngành lĩnh vực văn hóa - xã hội nhằm tạo động lực thực hiện mục tiêu “*phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế*” trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBND TTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. ĐDBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, Tn (4).

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Minh Hạnh

²⁷ Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 26/6/2017 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.